

Pakyawan na pattern ng dahon ng gingko lalagyan ng kandilang salamin may packaging kahon

Bakit Pumili Sunny salaminware



20 TAONG KARANASAN

Sunny Glassware kasama ang lahat ng uri ng produkto na iniluluwas sa higit sa 30 mga bansa at rehiyon



80% SUPPLIER NG MGA TATAK NG MABANGO

Nakatuon sa mga luxury fragrance na produkto
Ang supplier ng 80% na fragrance brand sa United States



MALAKAS NA KAPASIDAD

Ang taunang dami at inilunsad na bilis sa mga bagong produkto at disenyo maihalintulad kay Zara



KALIDAD KASIGURAN

Iniangkop ang dagdag na anim na hakbang para sa inspeksyon ng mga padala, Walang malalaking reklamo sa kalidad sa mga produktong ginawa sa loob ng 9 na magkakasunod na taon



DESIGN TEAM

Award-winning na team ng mga designer sa tiwala ng maraming upscale brand tulad ng NEST Fragrance.
Ang mahuhusay na pangkat ng disenyo ay walang kaparis sa China



MABILIS ANG NEGOSYO

Ang lahat ng mga customer ay may magandang kita at makakuha ng 30% na pagtaas ng benta bawat taon

Paglalarawan ng Produkto

Ito Lagayan ng kandila ay gawa sa makapal na lead-free na salamin upang makamit ang makinis na hitsura, mahusay na wear resistance, corrosion resistance at mahabang buhay. Ang mga ito ay perpekto ding mga garapon ng kandila para sa paggawa ng mga kandila.

Sample na oras	1) 5 araw kung meron glass hugis at sukat 2) 15 araw, kung kailangan mo ng mga bagong hugis at sukat na salamin
Sukatin	Item No.: SCRG210039 Dia: 81mm Taas: 98mm Ibabang Dia: 76mm Timbang: 406g Kapasidad: 300ml
Pag-iimpake	Normal na packing, Indibidwal na kahon ng regalo, PVC kahon, window kahon, color kahon, puting kahon atbp.
Oras ng paghatid	Sa loob ng 35 araw pagkatapos makumpirma ang sample at order
Termino ng pagbabayad	30% na deposito ng T/T nang maaga at ang balanse laban sa kopya ng B/L
Pagpapadala	Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng Express at ang iyong ahente sa pagpapadala ay katanggap-tanggap
Okasyon ng Paggamit	Dekorasyon sa Bahay, Dekorasyon sa Kasal, Regalo sa Kasal, Pag-aangat ng Dekorasyon,

**Isang malawak na pandekorasyon na pagtatapos □
Electroplate/Pag-spray/Frosted atbp. □ mga garapon ng kandilang salamin para sa iyong pagpili**



May kulay na pattern ng dahon ng Ginkgo mga garapon ng kandilang salamin dumating sa iba't ibang magagandang kulay na maaari naming ipasadya ayon sa iyong mga kinakailangan

Asul na pattern ng dahon ng ginkgo

Pattern ng pulang dahon ng ginkgo



Pattern ng dahon ng lilang ginkgo



Pattern ng dahon ng berdeng ginkgo



Upang gawing biswal na piging ang buhay, inihahatid namin sa iyo ang pattern ng dahon ng ginkgo na ito mga garapon ng kandilang salamin, na hindi lamang isang gamit sa bahay, kundi isang gawa ng sining. Sa katangi-tangi garapon ng salamin, ang kakaibang pattern ng mga dahon ng ginkgo ay nabubuhay, na parang dinadala ang tula ng taglagas sa iyong tahanan.



May premium box, regalo man o personal na gamit, ipapakita mo ang iyong panlasa. Buksan ang box, at ang isang magandang puwang ng gift card ay ginagawang mas maalalahanin ang iyong regalo

Maaaring idisenyo ang iyong logo gamit ang eksklusibong label sa mga garapon ng kandila para sa iyong tatak

Mga accessories

Sunny Glassware ang malawak na hanay ng mga accessory na pachatung tulad ng iba't ibang materyal na takip, kahon ng regalo, pangangalaga ng kandila, tambo atbp. para sa mga may hawak ng kandila at bote. Mayroon kami ang sariling koponan ng taga-disenyo upang makabuo ng mga ideya at ang aming mga pangmatagalang pabrika ng kooperatiba ay tutulong sa amin sa pagmamaukaptura



Mga takip



Pangangalaga sa Kandila



Mga package

Malawak na Saklaw ng Application

Home Decor/Coffee Shop/Restaurant/Wedding/Party/Mga Regalo sa Holiday



FAQ

1) Maaari mo bang pagsamahin ang maraming mga item sa isang lalagyan sa aking unang order?

Oo kaya natin. Ngunit ang dami ng bawat inorder na item ay dapat umabot sa aming MOQ.

2) Kung may anumang problema sa kalidad, paano mo ito aayusin para sa amin?

Kapag naglalabas ng lalagyan, kailangan mong suriin ang lahat ng kargamento. Kung ang anumang mga produkto ng pagkasira o depekto ay itinatag, dapat mong kunin ang mga larawan mula sa orihinal na karton. Ang lahat ng mga paghahabol ay dapat iharap sa loob ng 15 araw ng trabaho pagkatapos ilabas ang lalagyan. Ang petsang ito ay napapailalim sa oras ng pagdating ng container.

3) bakit mo kami pinili?

1. Mayroon kaming mayayamang karanasan sa pangangalakal ng mga babasagin nang higit sa **20 taon** at ang pinaka-propesyonal na koponan.
2. Mayroon kaming 10 linya ng produksyon at maaaring gumawa ng 15 milyong piraso bawat buwan, mayroon kaming mahigpit na proseso na nagbibigay-daan sa amin upang mapanatili ang rate ng pagtanggap sa itaas ng 99%.
3. Nakikipagtulungan kami sa higit sa 1800 kliyente sa humigit-kumulang 80 bansa.
4. Nag-aalok kami ng propesyonal na one-stop na serbisyo sa logistik sa buong mundo

4) Maaari ba naming makuha ang iyong mga libreng sample?

Oo kaya mo. Ang aming **Libre ang mga sample** para sa mga customer na nagkumpirma ng order. Ngunit ang kargamento para sa express ay nasa account ng mamimili.

5) Paano ang tungkol sa iyong MOQ?

Ang iba't ibang uri ng mga produkto ay magiging iba't ibang MOQ, para sa ilang mga babasagin sa stock, ang mga maliliit na order ay katanggap-tanggap.

6) Ilang tao sa iyong R&D department?

Mayroon kaming 5 propesyonal na designer, at bubuo sila ng 15 makabagong disenyo buwan-buwan.

7) Maaari mo ba akong bigyan ng diskwento tungkol sa presyo?

Ang presyo ay depende sa iyong dami, kung gusto mo ng magandang presyo na may maliit na order, maaari kang gumawa ng mas maraming dami sa isang pagkakataon, at iwanan ang mga ito sa aming bodega, itatago namin ang mga kalakal para sa iyo hanggang sa kailangan mo.

Inaasahan namin ang iyong pagtatanong at pakikipagtulungan.